



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียง
ได้กับตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น
ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น
ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)

ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนฯ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งประเภท
อำนวยการท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่ง มีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งประเภทอำนวยการ
ท้องถิ่น และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ตำแหน่งผู้
อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) จำนวน ๑ อัตรา กำหนดรับสมัครระหว่าง
วันที่ ๗ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ และได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนฯ ได้ดำเนินการประมวลผลคะแนนของผู้เข้า
รับการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนฯ เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐๖ (๑๒) ของประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก
สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
คัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนฯ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคะแนนสอบได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ในแต่ละภาค ดังนี้

ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)

ได้ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล / สังกัด	สมรรถนะหลักทางการบริหาร (๑๕๐ คะแนน)	คุณสมบัติบุคคล (๕๐ คะแนน)	คะแนนรวม (๒๐๐ คะแนน)	คิดเป็นร้อยละ
๑	๐๐๒	นายรินทร์ หล้าตัน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) เทศบาลตำบลป่าแงะ	๑๓๔.๒๘	๓๕.๗๐	๑๖๙.๙๘	๘๔.๙๙
๒	๐๐๑	นายเจริญ สวยงาม ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) เทศบาลตำบลแม่สาย	๑๑๙.๕๗	๔๗.๒๐	๑๖๖.๗๗	๘๓.๓๘

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) ครั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนฯ ได้ตรวจสอบ
และรับรองตนเองแล้วว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบถ้วนตรงตาม
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนฯ ดังนั้น หากภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่
ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนฯ ได้แล้ว หรือได้รับการแต่งตั้ง
แล้วก็ตาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ โดยจะพิจารณาให้ยกเลิกการ
แต่งตั้งในกรณีที่ได้แต่งตั้งไปแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายบรรเจิด ภูสมศรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย